

XÃ MỸ THỦY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

HỒNG MẾN

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Mỹ Thủy (huyện Lệ Thủy) được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ phong trào đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã không ngừng được nâng lên.

Xã Mỹ Thủy hiện có 1.642 hộ, với 6.246 nhân khẩu. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã không ngừng được duy trì và phát triển. Bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Mỹ Thủy cho biết: Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào TĐĐKXDĐSVH xã đã luôn chú trọng thực hiện phong trào với nhiều cách làm, giải pháp mới và đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo như thôn Thuận Trạch, thôn Thống Nhất... Trong những năm qua, thôn Thuận Trạch

luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Các giá trị văn hóa truyền thống luôn được người dân nơi đây giữ gìn và phát huy. Đời sống văn hóa và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt trên 90%, các thiết chế văn hóa - thể thao từng bước được củng cố, hoàn thiện.

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua, thôn Thống Nhất cũng đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Đến nay, đời sống của người dân địa phương từng bước được cải thiện; số hộ nghèo giảm đều qua từng năm; số hộ khá, giàu từng bước được tăng lên. Nhờ chú trọng phát triển các mô hình kinh tế nên đời sống của người dân nơi đây không ngừng được nâng

lên, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 48,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,77%.

Thực hiện phong trào xây dựng gia đình, thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa, hàng năm, UBND xã Mỹ Thủy đã chú trọng phát động các gia đình, tập thể đăng ký phần đấu danh hiệu văn hóa ngay từ đầu năm và tổ chức bình xét đúng quy trình, công khai, dân chủ. Cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Thủy chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền như: Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trong các cuộc họp thôn, qua các hội nghị, băng rôn, khẩu hiệu... để người dân nắm rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào, từ đó các hộ có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của thôn. Nhờ vậy, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa ở xã Mỹ Thủy ngày càng phát triển có chất lượng. Hàng

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”



Người dân xã Mỹ Thủy tham gia vệ sinh các tuyến đường góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp **Ảnh: H.M**

năm, trên địa bàn xã luôn có trên 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Trong năm 2020, xã Mỹ Thủy có 1.356 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,4%. 100% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa. Các thành viên trong gia đình không chỉ sống có trách nhiệm với nhau mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Để xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn, UBND xã Mỹ Thủy đã ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, quy định chi tiết về nếp sống cá nhân, gia đình, việc cưới, việc tang tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, được người dân hưởng ứng thực hiện. Hầu hết các đám cưới trên

địa bàn được tổ chức gọn nhẹ và đã xóa bỏ nhiều hủ tục trong việc tang.

Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo phong trào TĐĐKXDĐSVH xã còn lồng ghép các nội dung, tiêu chí của phong trào gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được chăm lo hoàn thiện; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đường giao thông liên thôn được đầu tư nâng cấp, xây mới. Đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, hiện nay, xã Mỹ Thủy đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Mỹ Thủy đã đơn đốc các thôn xây dựng đường hoa kiểu mẫu. Trong năm 2020, xã Mỹ Thủy đã thăm định được 01 vườn kiểu mẫu, 01 vườn ươm cây giống.

Ngoài ra, trong những năm gần đây phong trào “Toàn dân rèn luyện thân

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở xã Mỹ Thủy phát triển mạnh mẽ. Mỗi người dân đã tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe và tạo sự gắn kết trong nhân dân. Hiện nay, cả 4 thôn đều có các câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, dưỡng sinh và hoạt động rất hiệu quả. Hơn nữa, xã Mỹ Thủy cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và giao lưu văn hóa - văn nghệ vào các dịp lễ, Tết, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Cứ mỗi dịp xuân về, người dân khắp nơi lại nô nức tham gia lễ hội ở chùa Hoàng Phúc. Đến với lễ hội, người dân được hòa mình vào không khí vui vẻ, rộn ràng của các hoạt động thể thao như đẩy gậy, cờ tướng, kéo co, bóng chuyền hơi, đánh đu truyền thống...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Mỹ Thủy tiếp tục thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn kết với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong giai đoạn mới ■

H.M